

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมเปิดศูนย์ “IP IDE Center” เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ (SMEs) ด้านแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มด้วยชุมชนนวัตกรรมข้าวแก้ปัญหาข้าวไทย



นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) โดยศูนย์ IP IDE Center จะเน้นให้คำปรึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม (IDE) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ นำประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

นายทศพล กล่าวว่ จากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาข้าว และราคาข้าวในประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าวไทยที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต และการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิต และเพิ่มคุณภาพในการผลิตให้กับผู้ผลิตสินค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว อาทิ โลชั่นบำรุงเส้นผม “ไรซ์นาโนแฮร์ซีรัม” ที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวออร์แกนิก และสารสกัดไบบวบก ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยในการดูดซึม หรือกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวและเครื่องดื่มน้ำนมข้าว ที่มีการนำเปลือกข้าวมาเพาะในสภาวะที่เหมาะสม ทำให้ข้าวสร้างฮอร์โมนจีเบอเรลลิน ทำให้รสชาติดีและมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและแคลเซียมสูงกว่านมวัว เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกมากมายซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับข้าวได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวในเบื้องต้น ศูนย์ IP IDE Center ได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวแล้ว ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของ Facebook (Thai Rice Thai Innovation) และ Youtube (Thai Rice Thai Innovation) และเตรียมเปิดศูนย์ฯ ให้บริการคำปรึกษาแบบเต็มรูปแบบ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้